



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๔๕ ภายใน ๑๒๐๓

ที่ ยธ ๐๕๒๓ (อ)/๖๕๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้วยกรมบังคับคดีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รับทราบหลักการและแนวทางปฏิบัติ ตามเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อราชการ ดังนั้น จึงให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัด รับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗ ดังกล่าว ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยลงนามผ่านระบบออนไลน์ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

๑. ผ่านทางระบบ Intranet >> หัวข้อ “คำสั่งเร่งด่วน” >> หัวเรื่อง การรับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗

๒. ผ่านทางเว็บไซต์ กลุ่มงานจริยธรรม > แจ้งผลการดำเนินการต่าง ๆ > หัวข้อ “การลงนาม รับทราบประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗”

๓. สแกนผ่านทาง QR Code



เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE >> เลือกสแกน “คิวอาร์โค้ด”
>> ทำการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


(นายเสกสรร สุขแสง)
อธิบดีกรมบังคับคดี



ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗

กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า” และกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นความสำคัญของการบรรลุเป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม” รวมทั้งการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรและบริหารงาน ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมบังคับคดี รวมทั้งให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิมนุษยชน ในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ โจทก์ จำเลย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องในคดี สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการเข้าถึงด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียหายและเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเด็กและสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้รับบริการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา การศึกษา ความเชื่อ เพศ สีสัน ภาษาน่าฟัง สัญชาติ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๒. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ ใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๓. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ

๔. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี โดยจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่กำหนดไว้ หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่กระทำการอันเป็นลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อธิบดีกรมบังคับคดี โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๐๑ โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๐๕๗๐

กลุ่มงานจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๕๕ โทรสาร ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๓๒

หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.led.go.th หัวข้อ “ระบบรับเรื่องร้องเรียน” (e-Petition)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสกสรรค์ สุขแสง)

อธิบดีกรมบังคับคดี